

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường do khói, bụi, tiếng ồn... ngày một tăng theo quá trình đô thị hóa của TP Cần Thơ. Sức khỏe, chất lượng sống của người dân khu vực đô thị cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ quá trình trên. Việc xây dựng, bảo vệ và phát triển mạng lưới công viên, cây xanh đang được TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm nhằm góp phần tạo môi trường sống trong lành, xây dựng đô thị xanh, thân thiện môi trường.



Công viên, cây xanh góp phần tạo môi trường sống trong lành cho người dân đô thị.

Quy hoạch hệ thống cây xanh còn hạn chế

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, tại khu vực trung tâm thành phố hiện có các công viên như công viên Ninh Kiều, công viên Lưu Hữu Phước, công viên tháp biểu tượng tại vòng xoay cồn Cái Khế, công viên Tao Đàn, công viên Đồ Chiểu... góp phần tạo địa điểm sinh hoạt ngoài trời, đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của người dân. Đồng thời một số công viên còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là vào các dịp lễ, Tết trong năm. Ngoài các công viên hiện hữu, trên địa bàn còn có các khu trồng cây xanh gắn với các công trình di sản văn hóa, lịch sử như tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, Bảo tàng thành phố, Bảo tàng Quân khu 9, Đình Bình Thủy, chùa Khánh Quang, mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa,... Cây xanh còn gắn liền với các không gian mở (công viên Sông Hậu, cồn Cái Khế, cồn Khương, cồn Ấu, cồn Sơn, cù lao Tân Lộc, Vườn cò Bằng Lăng,...); các khu dịch vụ, vui chơi giải trí; các khu dân cư và trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Ninh Kiều là quận trung tâm thành phố, mật độ dân cư đông đúc, cây xanh chủ yếu chỉ tập trung tại các công viên và các tuyến đường trên địa bàn. Vì vậy, công tác chăm sóc, duy tu bảo dưỡng công viên, cây xanh được quận quan tâm thường xuyên. Xí nghiệp Công viên cây xanh là đơn vị được Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều ký hợp đồng thuê chăm sóc cây xanh-hoa kiểng trong công viên, vỉa hè, tiểu đảo thuộc nội ô quận Ninh Kiều. Hàng tháng đơn vị thực hiện các công tác này theo lịch và yêu cầu của đơn vị chủ quản. Đối với các cây xanh trên các vỉa hè tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều, đến mùa giông bão, các nhân viên của xí nghiệp thường xuyên đi kiểm tra cây xanh có nguy cơ đổ ngã, tét nhánh để có biện pháp xử lý.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Quyền Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh, cho biết: Công tác trồng cây xanh công cộng được thành phố đặc biệt quan tâm song chỉ tập trung vào

các dịp lễ, Tết trong năm. Bên cạnh đó, các quận huyện cũng quan tâm đến vấn đề trồng và bảo vệ cây xanh; song do chưa có quy hoạch tổng thể nên ở một số quận, huyện cây xanh được trồng chưa tuân theo qui chuẩn nhất định”. Hiện nay, Xí nghiệp Công viên cây xanh phụ trách chăm sóc, duy tu cây xanh, hoa kiểng trong 15 công viên, 15 tiểu đảo, 2 vòng xoay, 1 tháp hoa, 1 khu thương mại, 2 khu dân cư, với tổng diện tích 144.753m². Chăm sóc 8.048 đầu cây xanh trên 64 tuyến đường, 10 công viên, 6 tiểu đảo, 2 khu dân cư, 1 khu thương mại. Ngoài ra, Xí nghiệp còn thực hiện công tác duy tu không thường xuyên các cây xanh trên một số tuyến đường của quận Bình Thủy khi có yêu cầu của Phòng quản lý đô thị quận.

Theo ông Nguyễn Trọng Hiền Nhân, Phó phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố, hiện nay, công viên cây xanh khu vực trung tâm TP Cần Thơ còn thiếu nhiều do là đô thị cũ, chi phí giải phóng mặt bằng là trở ngại lớn để tạo thêm mảng xanh trong khu vực nội ô. Ngoài ra, việc thực hiện xã hội hóa kêu gọi đầu tư các công viên cây xanh phúc lợi công cộng còn không ít khó khăn. Việc qui hoạch phát triển cây xanh khu trung tâm thành phố, nhất là quận Ninh Kiều khó có thể tăng diện tích mà chỉ có thể tăng diện tích thảm xanh tại các khu đô thị mới.

Xây dựng đô thị xanh

Theo Sở Xây dựng, nhằm tăng chỉ tiêu cây xanh cho khu vực trung tâm thành phố, các đồ án quy hoạch các khu đô thị cũng hướng đến việc tạo ra nhiều công viên cây xanh chuyên đề như Công viên văn hóa Tây Đô trong Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Cần Thơ, công viên thể thao trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Bắc, khu vườn cây ăn trái trong Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Đô thị sinh thái Phong Điền. Hiện nay, Sở Xây dựng là đơn vị được UBND thành phố ủy quyền giữ vai trò chủ đầu tư để tổ chức lập Quy hoạch cây xanh đô thị TP Cần Thơ đến năm 2030. Đồ án này sẽ làm cơ sở để triển khai các dự án kêu gọi đầu tư liên quan đến việc xây dựng và phát triển các công viên, cây xanh trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng, hiện nay đồ án đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ báo cáo cuối kỳ.

Để tăng cường công tác quản lý công viên cây xanh trên địa bàn, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 28-6-2012 quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó phân công, phân cấp quản lý cũng như trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành hữu quan và UBND các quận, huyện. Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Quyền Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh, cây xanh không chỉ có tác dụng lọc không khí, cân bằng hệ sinh thái, tạo cảnh quan đô thị mà còn tạo nét đặc trưng của từng địa phương. Thành phố có xanh, sạch, đẹp hay không bên cạnh vai trò của các đơn vị làm quy hoạch, các cơ quan chức năng còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình trong việc chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Hiền Nhân, Phó phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố, cho biết: “TP Cần Thơ đang lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030. Theo đó có tổ chức hành lang xanh chạy dọc theo sông Hậu, có đoạn tiếp giáp với sông

Hậu, có đoạn len vào trong các khu đô thị, hình thành một trục xương sống đan xen với hệ thống sông, rạch, ao hồ, kết nối các khu đô thị với nhau. Đây chính là ý tưởng chủ đạo để hình thành một đô thị xanh, đô thị vùng sông nước”. Ngoài ra, phần diện tích cây xanh, mặt nước kết hợp với các giải pháp cân đối đào đắp tạo ra các khu vực cao, các vùng cho phép ngập, vùng chứa nước điều hòa sẽ giúp TP Cần Thơ ứng phó tốt với biến đổi khí hậu trong tương lai.

MINH HUYỀN